

## ดูดวงญี่ปุ่นแบบถาวร... ขอบอกแม่นมาก ๆ(บอกแบบนี้ทุกครั้ง) ตูลย์-ธนู

นำเสนอเมื่อ : 24 พ.ค. 2552

### ราศีตุลย์ - ผู้ชาย (24 ก.ย. -23 ต.ค.)

คนซึ่งไม่ค่อยมีความสมดุลย์ แบบลักษณะตาชั่งของราศีนี้ เขาไม่ใช่เป็นแค่คนอ่อนโยนใจเย็น อย่างที่คุณเห็น เขามีอีกด้าน ที่เป็นด้านมืดคือ ดื้อด่าน อารมณ์รอน มักเป็นคนชวนทะเลาะกับคนอื่นก่อน บ่อยครั้งที่เป็นคนไม่ค่อยคงเส้นคงวา บางครั้งก็เสราสรอย เหมือนกับว่าเขาอยู่บนตาชั่ง และกำลังหาจุดศูนย์ถ่วงของตัวเองอยู่

ในแง่มุมมองของคนทั่วไป เขาเป็นคนผูกมิตรง่าย ยิ้มง่าย แมแต่ตอนที่อารมณ์ไม่ดีหรือบูดสุดๆ... เขามักจะมีผมที่เข้ารูป หวีเรียบ เปรียบได้กับคนที่เพิ่งออกมาจากรานทำผม หรือประมาณว่า เพิ่งถ่ายโฆษณาयाสระผมมาแล้ว ส่วนใหญ่หนุ่มราศีตุลย์จะหน้าตาดี รูปหล่อ แมแต่พวกที่ไม่ค่อยหล่อ หรือถ้าขี้เหร่ก็ยังมีเสน่ห์มาก ตอนเขายิ้ม โลกทั้งโลกมันสดใสเสียนี้กระไร

ตอนที่อารมณ์ของเขาสมดุลดี เขาเป็นคนที่น่าอยู่ด้วยอย่างมาก ตอนอารมณ์ไม่ปกติ เขาชอบชวนคนทะเลาะ และมองการถกกัน ด้วยความสนุกและสนเท่ห์ เขาชอบเป็นคนที่เข้าไปไกลเกลี่ย เขาชอบที่จะอยู่ในวงสนทนาที่ขัดแย้ง หรือโต้ว่าที่

หนุ่มตุลย์โดยเนื้อแท้ ค่อนข้างขี้เกียจโดยธรรมชาติ หลังจากวันทำงานที่เหน็ดเหนื่อย เขาชอบนอกเอกขเนก มองหน้าตา หรืออ่านหนังสือเจี๊ยบๆ เป็นคนชอบอยู่ในโลกส่วนตัว หลังจากหลับพัก และชาร์จแบตเตอรีแล้ว ก็จะมาจะมีพลังเหมือนเดิม อยู่ๆก็พาคุณไปทานอาหารเย็นเสียดื้อๆก็ได้

หนุ่มตุลย์ไม่ค่อยจะทำอะไรที่ซื่อๆ หรือไม่ปกติคนอื่นเห็น เขาชอบกลมกลืนไปกับฝูงชน แต่ถาดูดีๆ เขาต้องมีอะไรแปลกกว่าคนอื่นเสมอ เช่นเสื้อที่เขาใส่ อาจจะเป็นชิปแทนกระดุม หรือเนคไทแบบไม่มีใครมี เขาจะต้องมีอะไรมาให้คุณรู้ว่า เขาจะไม่ถูกกลืนไปกับฝูงชนได้ทั้งหมดหรอก

คนตรงไปตรงมา เขาไม่เป็นคนที่ไร้สาระ เขาเป็นคนระมัดระวัง และเขาถึงรายละเอียดปลีกย่อย เขาเป็นคนใช้เวลามากกว่าคนอื่น เพื่อที่จะทำมันให้ถูกต้อง และดีที่สุด เขาไม่ชอบกลับมาแก้ไข หรือทำใหม่... เขาไม่ชอบคนขี้คุย หรือพูดโอเวอร์ คนโม้ เขาไม่ชอบสาวที่แต่งตัวโอเวอร์ และทำให้เป็นจุดเด่นจนเกินควร

หนุ่มที่รักการอ่าน รักโคร่งกลอน และรักศิลปะ... ตอนทำงานก็ทำเป็นบ้าเป็นหลัง หลังเลิกงาน เขาสามารถเปิดเพลงแจ๊สเบาๆ แสโนโนแมนติก และปฏิบัติกับคุณอย่างอ่อนโยนได้... เขาชอบให้คำปรึกษาชาวบ้าน และให้คำแนะนำที่ดีมาก หากคุณตกหลุมรักหนุ่มราศีนี้ คุณจะเหมือนติดอยู่ในใยแมงมุมเลย หากคุณจะบอกเลิกกับเขา เขาจะมีเหตุผลที่ไม่น่าเลิกกัน เป็นล้านๆ เหตุผล และคุณไม่สามารถหยุดความคิดนี้ของเขาได้... หากจากกล่อมคุณตั้งนาน หรือหลังจากเถียงกันตั้งนาน เขาจะทำตัวแสนดี แสนหวานกับคุณ เหมือนกับว่า เขาไม่เคยทำให้คุณเสียใจมาก่อนเลยในชีวิตนี้ เขาจะมีวิธีเอาชนะใจสาว และชนะความรักของเธอมาได้ เมื่อไรเธอตอบรัก

เขาจะถามตัวเองว่า เขาน่าจะถอย หรือเดินหน้าดี ตอนเป็นวัยรุ่น เขาจะมีแฟนหลายคนและเปลี่ยนบ่อย เพราะไม่แน่ใจว่า เขารักสาวคนไหนแบบเพื่อน หรือรักแบบแฟน เขาจะคิดแล้วคิดอีก ว่าคนไหนเหมาะสม เขากับเขาได้แค่ไหน

ถึงแม้ว่าจะเป็นคนโรแมนติก เขาไม่ค่อยเข้าใจอารมณ์ของคนที่เขารักเสียเท่าไร หนุ่มใจกว้าง ที่จัดระบบชีวิตตัวเอง อย่างเป็นระบบเสมอ แบบที่เราเรียกว่า systematic เขาไม่ค่อยรู้ว่าเมื่อไร เขาทำให้คุณมีความสุข เขาไม่รู้ว่าเขาพูดอะไร ที่ทำให้คุณเสียใจ หากคนๆนี้เป็นแฟนคุณ ทำใจและเขาใจเขาก็แล้วกัน สาวไม่ค่อยสวย หรือพวกไรสมอง ไม่ใช่คู่ครองของเขาแน่ เขาพูดคุยกับคุณได้ แต่คงไม่จีบคุณแน่... สาวๆไม่ว่า สวย หรือ ขี้เหร่ หากขอให้เขาช่วยเหลือ เขาเต็มใจช่วยคุณแน่... เขาไม่ชอบการโต้เถียงแบบตะโกนใส่กัน ดังนั้นหากเขาทะเลาะกับแฟน เขาจะพยายาม ทะเลาะแบบเงียบๆ

เขาชอบคบคนเป็นเพื่อนก่อนคบกันเป็นแฟน หากต้องการเขามาเป็นแฟน คุณต้องพยายามชอบ สิ่งเดียวกับเขา เขาชอบที่อยู่กับสาวสวย และอ่อนโยน มากกว่าอยู่กับสาวที่ฉลาดแต่ไม่สวย คุณต้องพยายามเข้าใจหลายอารมณ์ของเขาให้ได้ เขาชอบความเป็นส่วนตัว หากเขาต้องการอยู่คนเดียว ให้เขาได้ใช้เวลาอยู่คนเดียวบ้าง

### ราศีตุลย์ - ผู้หญิง (24 ก.ย. - 23 ต.ค.)

สาวราศีตุลย์มักมีใบหน้ารูปไข่ หุ่นดี ผิวสวย สาวราศีนี้ใช้เวลาถนอมรักษาผิวสวยมาก เธอมักจะเป็น คนแพะเครื่องสำอาง การเสริมความงาม ลดริ้วรอย แถบจะเป็นงานอดิเรกของเธอเลยทีเดียวนะ เธอมีความสามารถพิเศษ ในเรื่องนี้

และมักจะดูอ่อนกว่าวัย

ชนเหมือนเด็กผู้ชาย แต่ข้างในเป็นผู้หญิง 100% เธอเป็นคนดูดีได้ไม่ว่าจะใส่ ยีนส์ หรือชุดนอน เธอคือผู้หญิงนั้นที่ตัดเทียมผู้ชาย บางครั้งเธอคิดเร็วกว่าคุณมากเลย แต่เธอจะไม่ทิ้งคุณไวเบื้องหลัง เธอจะไม่ทำให้คุณรู้สึกว่า กำลังแข่งกับเธอ ไม่วารู้สึกแพ่ หรือ ชนะ ไม่วาในขณะนั้นเธอกำลังชนะคุณอยู่ก็ตาม

เธอก่อนข้างจะชอบ เฟลิต flirt ทั้ๆที่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบ หรือต้องการอะไร เธอจะไม่แน่ใจว่าอะไรควร หรือไม่ควรทำ ดังนั้น เธอจะเป็นจัดตารางของตัวเองไม่ค่อยได้ ไม่วาเรื่องอะไร

เธอมีพรสวรรค์ในการแต่งตัว ผสมเสื้อผ้าเข้าชุด เธอชอบชุดดำและใส่น้ำหอม กลิ่นดอกไม้จางๆ หากมีการเกียกกัน เธอสามารถถกโต้ดี เธอสามารถถกเป็นชั่วโมงๆ และมักจะชนะเสียด้วย ถ้าเรื่องที่ถกกันไม่ค่อยซีเรียส เธอสามารถถกไป สงยิ้มให้คุณไปด้วย เธอเหมาะจะเป็นนักการเมือง เพราะเธอมักบอกได้ว่า พรรคไหนจะชนะการเลือกตั้ง เธอเป็นคนมีเหตุผลดีๆเสมอ ถึงแม้วามันจะขัดกันในตัวมันเอง เธอตัดสินใจไม่ค่อยได้ วาอะไรผิดหรือถูก เพราะทุกอย่างมีทั้ง 2 แง่ในสายตาเธอ... สวาราศีอื่นๆอาจไม่ใส่ใจวาคนอื่นจะคิดยังไง แต่สวาราศีนี้คิด และแคร์ความรู้สึกของคนอื่น พอๆกับความรู้สึกของตัวเอง

เธอสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เพราะนั่นในที่ทำงาน เธอกำลังได้ขึ้นเสมอ เธอชอบการทำงานเป็นทีม หากคุณถามเธอเพื่อขอความช่วยเหลือ เธอจะช่วยคุณ ยกเวนเธอเกลียดคุณแบบเขาใส่เท่านั้น เธอสามารถมีวิธีเปลี่ยนคนอื่น โดยที่คนๆนั้นไม่รู้ตัวเองเลย และคิดว่าตัวเองเปลี่ยนเองได้ แยกยลจริงง

สิ่งที่ดีหากมีแฟนเป็นสวาราศีนี้ คือ เธอจะไม่ยุ่งกับเรื่องส่วนตัว หรือความเป็นส่วนตัวของคุณ เธอจะไม่ทำให้คุณเสียหน้า ตอหน้าเพื่อนคุณ ถึงแม้วาเธอจะเป็นพวก หวงวามัญชีเธอตอนนี้มีเงินก็บาทก็ตาม เธอจะไม่ลื้มทำให้คุณรู้ว่าเธอแคร์คุณ

เธอคิดว่า หน้าที่คุณแล จัดการบ้าน เป็นหน้าที่ของผู้หญิง และเธอสามารถทำหน้าที่นี้ได้ดี หากคุณคิดว่าสาวคุณนี้จะกลัวคุณ คิดใหม่ได้เลย เธออาจมองดูคุณด้วยแววตาเด็กๆ หรือยอมเล่นไพ่แพ่คุณ แต่จริงๆแล้วเธอเป็นหญิงแกร่งทีเดียว หากเธอคือคนที่คุณต้องการ ให้เริ่มเป็นขั้นเป็นตอน ทางที่ดีที่สุด คือให้เพื่อนเธอแนะนำคุณ อย่าทำหรือปฏิบัติกับเธอ เหมือนวาเธอไรสมอง คุณต้องเขาหาเธอ ซาๆ มั่นใจ... ให้เธอเห็นว่า คุณเป็นคนใจดี สุภาพ

เป็นสุภาพบุรุษ... อย่าเป็นคนมือไวไม่เง้นอาจโดนตบได้!

## ราศีพิจิก - ผู้ชาย (24 ต.ค. - 22 พ.ย.)

ผู้ชายที่เหมือนมีเมฆหมอกคลุม คนที่รู้สึกเจ็บ เสียใจง่าย รู้สึกเหงาบ่อยๆ เขาไม่เชื่อใจใครนอกจากตัวเอง ฟังดูแยจ้ง แต่เขามีพลังเสน่ห์แบบน่าทึ่งมาก เขาเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่น และซุ่มซ่ามอารมณ์ดีใจ เศร้าใจคนอื่นมาด้วย เขาเป็นนักจิตวิทยาที่ดี เขาสามารถเข้าใจ ความรู้สึกที่ซับซ้อนได้

เขามีพลังเร้นลับที่สามารถ ทำให้สิ่งที่เขาอยากทำสำเร็จและทำได้ดี เขาไม่ชอบคนที่ไม่ช่วยตัวเองก่อนจะวิ่งเตนมาขอความช่วยเหลือจากคนอื่น ผู้ชายราศีนี้ส่วนใหญ่ สามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ ตามที่เขาต้องการ เมื่อเขาตั้งใจทำการใด ก็จะมีมุ่งมั่นทำให้เสร็จ ไม่วางงานนั้นจะเล็กหรือใหญ่ หุ่นราศีพิจิกหากเปรียบกับราศีอื่นๆ น่าจะพบความสำเร็จมากกว่าเพื่อน

คนใจเย็นที่สามารถรอได้เป็นปีๆ ที่จะทำในสิ่งที่ต้องการ เขาเกลียดความรู้สึกที่ไม่แน่นอน ไม่มั่นใจ บ่อยครั้งที่เขาต้องถอยพัก เพราะเขาคิดว่าชีวิตนี้ เต็มไปด้วยคำถาม และคำตอบที่ยังต้องค้นหาต่อไป หากเขารักใครสักคน เขาจะมอบรักให้แบบมากมาย บางครั้งมากกว่าที่คุณขอไปเสียอีก เขาเป็นคนจริงจังกับความรัก และความสัมพันธ์ เขาจะไม่ยอมเสียเวลากับคนที่เขาไม่รัก ไม่ว่าสาวคนนั้นจะสวยแค่ไหนก็ตาม

คนที่ไม่ยอมทำผิด หรือพลาด เขาสามารถบอกได้ว่า คุณคิดทำอะไรที่อาจจะผิด และบอกกับคุณตรงๆ ถ้าคุณไม่ชอบคนพูดตรงๆ จริงใจแล้ว ก็ชนของเก็บกระเป๋ไปได้เลย ถ้าคุณเป็นคนอ่อนไหว อย่าขอความคิดเห็นเขาดีกว่า เพราะเขาจะพูดความจริง ไม่ว่าคุณจะได้รับได้ไหม

ตัวอย่างเช่น หากคุณถามว่าคุณอ้วนไหม เขาจะบอกว่าอ้วน เหมือนโองเลเย่ ถ้ากรณีนี้เกิดขึ้นจริงๆ อย่าโกรธเขาเลย เขาบอกคุณอย่างนั้น เพราะเขาหวังคุณจริงๆ

วันใดหากเขาบอกคุณว่า 'วันนี้คุณสวยจัง' คุณดีใจได้เลย เพราะเขาหมายความอย่างนั้นจริงๆ คนรอบข้างเขา ถ้าไม่รักก็เกลียดเลย... ถ้าคุณรักผู้ชายคนนี้ ต้องใจแข็ง เชื่อการตัดสินใจด้วยตนเอง อย่าเป็นคนอ่อนไหวง่าย เมื่อเขาโกรธเขาจะจำมันฝังใจ วันหนึ่งเขาจะขอคืนบาง คำสัญญาสำหรับเขาคือเรื่องสำคัญ อย่าสัญญาอะไรกับเขา ที่คุณทำหรือรักษาคำสัญญานั้นไม่ได้

เขาเป็นคนที่รักเพื่อน ถ้าเพื่อนทำอะไรเขาจะทำให้หมด เขาชอบให้คุณดูแลเขา แต่ไม่ใช่ต่อหน้าเพื่อนๆเขา เขาเป็นคนที่ซับซ้อนทีเดียว ดังนั้นหากไม่ใช่คนสนิท ก็จะไม่เข้าใจเขาเลย ตอนเขาใช้ความคิด หรือต้องการความเป็นส่วนตัว ให้เวลาเหล่านั้นกับเขา ตามที่เขาต้องการ

เขามีความจำดีเลิศ คุณอาจพูดอะไรที่นานๆไปคุณก็ลืม แต่เขาจะจำได้ทุกคำ ทุกประโยค เขาชอบให้คนนับถือ เชื่อถือ ในขณะเดียวกัน ไม่ชอบคนครอบงำ หรือมีอำนาจเหนือกว่า ตอนรักใคร่สักคน เขาจะรักจะ หนูมราศีพิจิกตอนมีรัก จะหวานแบบสุดๆ ขนาดน้ำตาลกอน ยังหวานไม่เท่า... หนูมพิจิกไม่ชอบผู้หญิงเรียบร้อย จืดๆ... ผู้หญิงที่ซับซ้อนมีเสน่ห์ต่อเขา ทำให้น่าสนใจ และสามารถคุยกับเขาได้ทุกเรื่อง เขาไม่ชอบผู้หญิงประเภท หนึ่งรออยู่ข้างโทรศัพท์

### ราศีพิจิก - ผู้หญิง (24 ต.ค. - 22 พ.ย.)

สาวที่แสดงความรู้สึกของเธอ ในเวลานั้นออกมาตรงๆ ไม่เสแสร้ง... คุณสามารถบอกได้เสมอว่า ตอนนี้เธออารมณ์ไม่ดี หรือเธอกำลัง พยายามหวานเสนห์ของเธออยู่ เธอจะแสดงอาการออกมา มากกว่าการพูดออกมา เพราะมันเป็นลักษณะของเธอ

สาวราศีพิจิก มีความลึกซึ้งในตัวเอง เธอเป็นคนมีความมั่นใจสูง และลึกๆข้างใน เธอเป็นคนที่ ภูมิใจในตัวเองแบบเงียบๆ เธอไม่ชอบที่จะคิดว่า การเกิดเป็นผู้หญิงนั้น สังคมได้จำกัดหลายอย่างไว้แล้วว่า ผู้หญิงควร หรือไม่ควรทำอะไรบาง เธอเป็นผู้หญิงเต็มตัว แม่มองจากภายนอก เธออาจจะดูอ่อนโลกแบบ อินโนเซนต์ innocent แต่เธอกลับเป็นคนที่จิตใจที่เป็นไท แบบ free spirit... หากชายใดคิดว่า เธอเป็นพวก ข้างเทาหลัง ผิดหวังแน่ๆ

เธอคิดว่าการมีชีวิต และหน้าที่แบบแม่บ้านนั้น มันแสนจะน่าเบื่อ เธอชอบตำแหน่งที่เธอ มีอำนาจและสามารถคุม หรือ สั่งคนอื่นได้ แต่ความรู้สึกนี้มันฝังเงียบๆอยู่ในใจ ดังนั้นเราจึงเห็นแต่ ภายนอกของสาวที่นุ่มนวลน่ารัก เธอทำอะไรก็จะดูน่ารักไปหมด เธอเป็นยอดหญิงที่สามารถไซ่ มารยาทเลยเมกเวียนได้ยอดเยี่ยม เธอสามารถ manipulate กล่อมหวานล่อม ให้ผู้ชายทำตามสั่ง หรือตามที่ต้องการได้

หากคุณคิดว่า เธอจะทำทุกอย่างให้คุณ หรือตามที่คุณสั่ง เพราะเธอกำลังรักคุณแล้วล่ะก็ คุณกำลังหวังมากเกินไป เธออาจจะผสมความแกร่งในตัว แบบทอมบอย tomboyish และเธอสามารถอ่านเกมสคุณออกได้ โดยแค้นองตาคุณเท่านั้น คารมที่ว่าเจียบขาดของคุณ อาจหวานล่อมสาวราศีอื่นได้ แต่สาวราศีพิจิกรู้ทันไปหมด... เหมือนเธอมีตา เอ็กส์เรย์ เธอสามารถอ่านทะลุใจคุณ ในสิ่งที่คุณเพิ่งพูด หรือกำลังจะพูด... เธออาจยิ้มตลอด เพราะเธอลึกซึ้งและเก็บอารมณ์

นานๆครั้ง เธอจะแสดงออกมาเองว่า เธอรักความเป็นอิสระ หากคุณให้อิสระเธอบ้าง เธอจะไม่หนีคุณไปไหน แต่จะรักคุณมากขึ้น หากเธอต้องการสิ่งใด เธอจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมา... เธอเป็นพวกมีสัมผัสพิเศษ เธอสามารถรู้สึกถึงพลังบวกหรือลบ และอารมณ์ของคนรอบข้างได้.... เธอชอบผู้ชายที่สามารถทำให้เธอนับถือได้ หากคุณทำได้ เธอจะชอบ และภูมิใจในตัวคุณมาก... ผู้ชายที่มีอำนาจหรือหน้าที่เหนือเธอ ไม่ควรทดสอบ หรือลองดี หรือพยายามขมความมั่นใจในตัวเองของเธอ.... เธอชอบผู้ชายหน้าตาดี แข็งแรง สุขภาพดี โดยเฉพาะหากเธอ เริ่มเปรียบเทียบ ผู้ชายคนนั้น กับแฟนของเธอ เธอสนใจ และมีคะแนนนำมากกว่าคนอื่นคือ คนที่เรียนสูง หรือคนที่มีหน้าที่การงานดี สาวที่รอนแรง เธอจะชอบเพลงร็อคหรือเพลงเร็วๆ เธอจะมีแต่ รัก หรือเกลียด จะไม่มีคำว่า แคลชอบ หรือก็โอเค และคำว่าความรักนั้น สำหรับเธอ ไม่มีคำว่า คนนี้อาจใช่ หรือบางที่อาจเป็นคนนี้ เพราะเธอเป็นคนมีมาตรฐานตั้งเอาไว้แล้ว... หากเธอโมโห เธอเป็นพวกเพียงขาวของจามชามแบบเทกระจาด หากโดนหัวคุณบางก็เจ็บหน่อย หากจามชามนั้นเป็นชามสังคโลกที่ตักทอดกันมา ก็น่าเสียดายหน่อย เอาเถอะ เธอก็มีส่วนดีที่น่ารักมากมาย จริงไหม

ช่วงใดเธอแสดง ความอ่อนแอออกมา มันก็เป็นได้ไม่นาน... เธอจะตั้งสติและกลับมาเป็นเผ็ดพริกขี้หนูเหมือนเดิม.... หากเธอรักคุณ ใครพูดอะไรเธอก็ไม่สน ความสัมพันธ์ของเธอจะสำคัญกว่า คำว่าถูกหรือผิด เพราะเหตุผลนี้ คุณอาจรู้จักสาวราศีพิจิก ที่เป็นเมียน้อย หรือเมียเก็บของคนอื่น เธอเป็นพวกสปอยล์ Spoil คือถูกตามใจจนเคยตัว แต่เธอยอม ให้คนที่เธอรัก มีอำนาจเหนือเธอ... คุณสาวราศีนี้ อย่าเก็บจดหมายรักเก่า ในเสื้อหรือในบานเลย ถึงแม่ว่าจดหมายนั้นจะเก่า 2 ปีที่แล้ว เธอก็จะทะเลาะกับคุณเรื่องนี้ เธอขี้ระแวง จำใจไหวสาวน่ารักคนนี้ ตอนโมโห คือนางอิจฉาในทีวีทีเดียว

หากเล่นสงครามจิตวิทยา หรือสงครามประสาทกับเธอ เธอจะตอบสนองเหมือนคุณและคุณ 2 เทา... หากคุณนัดแล้วไม่ไปสักครั้ง เธอจะเบียดนัดคุณ 2-3 ครั้งตอบแทน เธอเป็นคนยึดความมั่นคงอยู่ดีธรรมดา ดังนั้นเธอสามารถรับคำขอโทษ พอๆกับยอมรับสถานการณ์ไปก่อน แล้วเก็บไวเวลาแค้นทีหลัง หากคุณดีกับเธอ เธอก็ดีตอบกลับมา 2 เทาเช่นกัน ยุติธรรมดีไหม

เธอชอบหาเงินและใช้เงิน เธอชอบมีหน้าตา และชื่อเสียง เธอไม่ยอมให้ตัวเองถึงแตกและไร้ชื่อ ไรเกียรติในเวลาเดียวกัน เธอหึงเกินไปที่จะยอมรับ ความจน หรือคิดว่าตัวเองจน เธอชอบการมีหน้าตา ดังนั้นหากคุณเป็น ผู้จัดการเงินแต่เดินต่ำ เธอจะภูมิใจมากกว่าหากคุณเป็นแค่ คนขับรถส่งของ ที่อาจหาเงินได้มากกว่า... เธอเกลียดและกลัว ความคิด ความรู้สึก ของการเป็นคนแสนธรรมดาไม่มีอะไร

แบบที่เราเรียกว่า nobody

หากคุณชอบเธอ เล่นตัวหน่อย เธอไม่ชอบของหมู่มันไม่ทำท่าย ไม่น่าตื่นเต้น...  
จะนัดสาวราศีนี้ทั้งที ทำเป็นวางแผน ขอจัดตารางวางก่อน ทั้งๆที่จริงแล้ว  
คุณอาจวางแผนมาเป็นสัปดาห์ด้วยความดีใจ ตอนไปรับเธอไปให้ตรงเวลา  
เอาให้ตีหน่อยไปก่อนสัก 5-10 นาที

### ราศีธนู - ผู้ชาย (23 พ.ย. -21 ธ.ค.)

หนุ่มที่ชอบเข้าสังคม และสนใจเรื่องใหม่ๆ ความก้าวหน้า การพัฒนาเรื่องต่างๆมาก  
เขาต้องแน่ใจว่าไม่ตกขาว หรือขอมูลใดๆ เขาต้องรู้ว่า แพ้ชั้นล่าสุดคืออะไร  
และต้องแน่ใจว่า ตัวเองทันสมัยไม่ตกยุค คุณจะหาเขาจากฝูงชนได้ง่าย  
โดยเฉพาะงานนั้น เป็นงานเปิดพับใหม่ หรือร้านใหม่ เขาชอบเขารวมงาน  
ที่มีกิจกรรมในสังคมมาก

มีหนุ่มราศีธนูบางคน ที่ชอบความเป็นส่วนตัว  
แต่สังเกตดูเขาจะต้องพยายามล่าหน้าคนอื่นไปหน่อยหนึ่ง เขาต้องเป็นพวกรู้ว่า  
หนังสืออะไรขายดีที่สุดตอนนี้ เพลงติดอันดับ 10 อันดับตอนนี้คืออะไร หนังสือมาแรงตอนนี้  
เขาต้องไปดูมาแล้ว

หนุ่มที่เกลียดการทำอะไรจำเจ เขาชอบไล่ตามเป้าหมาย ความสำเร็จ  
คือรางวัลและความพอใจของเขา ทำเงินมันดีแน่ แต่ไม่ได้ให้ความพอใจกับเขา  
ในแง่ของความสุข เขาหาเงินง่าย ไซ้ก็ง่าย... ใครๆก็บอกว่า หากอยากรู้ความจริง  
ไปถามคนราศีธนู เขาพูดถูกแล้ว อยากรู้อะไรไปถามคนราศีธนู เขาจะบอกหมด  
บอกแต่เรื่องจริงล้วนๆ แมแต่บางครั้งพูดจาหวนๆชวนตี แต่เพื่อนๆก็ยังชอบเขา...  
ตอนคุณมีปัญหา เพื่อนๆอาจสงสารคุณ แต่ราศีธนูจะช่วยคุณก่อนใคร  
และไม่หวังผลตอบแทน คนมีเสน่ห์ที่บ่อยครั้ง

ตอนโมโห ก็ประมาณดูไม่จืด แบบว่าโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ แต่พอหายก็ลืมง่ายด้วย  
เขาไม่ใช่คนชอบการแกล้งแค้น ดังนั้นตอนโมโห หากเขาจะเผาบ้านคุณ  
วางใจได้เลยเขาไม่ทำหรอก.... เขาชอบคำหวาน คำชม ดังนั้นหันหัวเขาไม่ยากเลย  
หากเขารู้ว่าคุณไม่จริงใจ เขาจะเมินคุณแบบไม่ไยดี เขาจะมองคุณ แบบไม่มีความหมายเลย

ชาวราศีธนูบางคนมีพรสวรรค์เรื่องดนตรี เป็นคนสนุก อารมณ์ดี มีเรื่องขำขันเยอะ



เขาชอบความอิสระ มีชีวิตชีวา และมีพลังชีวิตสูง... ตอนทำงานก็ทำจริงจังได้  
เขาชอบการเดินทาง เห็นที่แปลกตาใหม่ๆ ตื่นตาตื่นใจ การออกไปข้างนอก  
หรือการไปท่องเที่ยว ทำให้เขามีความสุข

หนุ่มราศีธนูเหมือนนกบิน เขาใช้ชีวิตอย่างกับว่า ทุกวันเป็นวันอาทิตย์  
นานๆ จะเห็นเขาอารมณ์ไม่ดีสักครั้ง วันไหนเขาอารมณ์ดีก็เดินออกไปพ้นจากรัศมี  
ยิงธนูของเขาดีกว่า เดี่ยวกลายเป็นเป่ายิงธนูแบบไม่ตั้งใจ...  
หากต้องพูดกับเขาในตอนอารมณ์แบบดีก็ให้เลี้ยงหัวขอการคุย ที่เกี่ยวกับชีวิตของเขา  
หรือตัวเขาเสีย... หนุ่มราศีธนูก็ เฟลิต Flirt เหมือนหนุ่มทั่วไป แต่เป็นพวกติดเบรค  
เมื่อเฟร็ดเสร็จก็กลับมาเอง หากเขาหายหน้าไป 2-3 วัน อายตาก็กำลังพักฟื้น คึนกำลัง  
พอสดชื่นก็กลับมาทำหนาระรื่นกับคุณเหมือนเดิม

หนุ่มธนูค่อนข้างมีภูมิแพ้ว แบบว่าแพ้วผู้หญิงสวย ดังนั้นการรักสาวที่ละหลายๆคน  
สำหรับเขาคือเรื่องปกติ การจัดตารางสาวๆ ไม่ไหวไปชนกัน สำหรับเขามันคือเกมส์  
สนุกสนาน ทาทาย ไม่น่าเบื่อ... เขาเกลียดการผูกมัด ดังนั้นคำว่า 'แต่งงาน'  
อาจทำให้เขาสับสนหรือแฉกหนีออกได้ หากคุณให้อิสระเขา เขาจะไม่หนีคุณไปไหน

ผู้ชายที่ติดใจรักใคร่ได้ง่ายๆ พอๆกับการติดหัวัด โดยเฉพาะ พบสาวน่ารัก สนุกสนาน  
หรือมีลักษณะเด่นๆ ที่เห็นชัดได้... ไม่มีใครบอกได้ว่า รักแต่ละครั้งของเขา  
จะอยู่นานได้แค่ไหน หากต้องการใครคนราศีธนูมาเป็นแฟน ทำตัวให้เหมือนกับ  
เป็นหนึ่งผจญภัย ไม่ใช่สารคดีนะ... ตลอดเวลาที่ทำได้ ทำตัวเองให้สดชื่น มีชีวิตชีวา  
เล่าเรื่องตลกบางบางครั้ง ทำตัวน่ารักเสมอ ทั้งหมดนี้  
จะช่วยบรรเทาอาการแพ้วสาวๆสวยๆได้บ้าง

### ราศีธนู - ผู้หญิง (23 พ.ย. - 2 ธ.ค.)

ผู้หญิงผอมบาง สง่างาม ผู้ที่เดินอย่างก้าวแบบหยิ่งๆหน่อย เปรียบเหมือนกับว่า  
กำลังเดินประกวดนางงาม หากเปลอสะดุด หรือบังเอิญล้ม เธอจะลุกขึ้น  
แล้วกลับเกลื่อนความเป็นได้อย่างแนบเนียน และสามารถเดินต่อไป ด้วยทำที่  
ที่น่าทึ่งได้อีกครั้ง เธอรู้จักการใช้เครื่องสำอาง ที่ทำให้เธอดูดี เธอมองโลกในแง่ดี  
ดังนั้นสีหน้า จึงค่อนข้างมีความสุขเสมอๆ เธอไม่อารมณ์เสื่อง่ายๆ

สาวที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ในมาดของเธอเอง เธอไม่ค่อยตามแพ้ว  
แต่เธอจะอยู่ระหว่างความเรียบร้อย หรือ ล้าหลอนไปเลย เธอเป็นคนแบบเปิดใจ  
เปิดอก บางครั้งก็เรียกว่าหวาน เธอเป็นคนซื่อสัตย์ จริงใจ และจะไม่ทำให้ใครเดือนรอน



เธอสามารถพูดในสิ่งที่ฉันไม่อยากฟัง ไม่เข้าหู แต่ในขณะที่เดียวกัน ก็พูดในสิ่งที่ฟังรื่นหูได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น ฉันหวังว่าคุณจะหาเงินได้ มากกว่านี้ จะได้อะไรสักอย่างได้ แต่ก็ว่าเถอะ ตอนนี้นักคุณก็ได้อยู่แล้ว ถ้าคุณหาเงินได้มาก ๆ ก็อยากหาได้มากขึ้น ยิ่งหามากขึ้น เดียวก็กลายเป็นคนงกเงินเกินไป ที่เธอพูดมาที่คุณฟังแล้ว ไม่รู้ว่าอะไรจะโหดดี หรือรักเธอให้มากขึ้น

เธอชอบอิสระ และไม่ชอบติดต่อกับบ้าน เธอชอบคนปกป้องเธอ แต่เธอไม่ชอบคนสั่งเธอ เธอไม่นับถือผู้ชายที่อ่อนแอ หากเธอพยายามครอบงำคุณ คุณต้องทำให้เธอให้ใจเย็น และอยู่ในกรอบที่คุณเองก็ทำได้ด้วย ถ้าเธอนับถือคุณ เธอจะฟังคุณ เธอชอบเป็นตัวของตัวเอง และชอบผู้ชายที่เป็นตัวของตัวเอง

ผู้หญิงที่ไม่ไร้สาระ เธอจะไม่พูดประโยคประเภท 'เดาสิ ฉันกำลังจะทำอะไร' หรือ 'เดาสิ ฉันคิดอะไรอยู่' เพราะเธอจะพูดสิ่งที่เธอคิด ออกมาดั่งๆแบบผู้ชายเขาทำกัน ถ้าคุณไม่เข้าใจเธอตรงนี้ อาจเป็นเหตุให้เลิกกันได้ง่ายๆ เธอเห็นปัญหาใน ชีวิตรัก เป็นเรื่องตลกอีกเรื่องหนึ่ง แบบว่าเลาแล้วซ้ำ ไม่ใช่เลาแล้วเศร้า

สาวที่ค่อนข้างซุ่มซำม บางคนอาจเห็นว่าน่ารัก แต่สำหรับคุณชายเจ้าระเบียบ อาจเห็นเธอหน้าร้ายๆ เธอเป็นคนที่เป็มิตร ผู้กมิตรร้าย ดังนั้น หากเธอเปลี่ยนศัตรู มาเป็นเพื่อนโดยยอมไม่แปลก เธอมีรสนิยมเรื่อง เสื้อผ้า อาหาร ของชั้นหนึ่ง บริการชั้นหนึ่ง หากสาวในราศีนี้ไม่ค่อยรวย เธอก็จะดิ้นรน เพื่อหาเงินมาใช้จ่ายซื้อของดีๆ เธออาจใช้เงินก้อนใหญ่ แบบไม่เสียดาย อย่างกับว่า เธอ ไม่รู้ว่าเงินนั้นมันหายาก ถ้าคิดจะให้เธอยืมเงิน กลับไปคิดอีก 10 ตลบเสียก่อน

เธอเป็นพวกตื่นตูม ตกใจ วิดุกจริตหน่อยๆ ฝรั่งเรียกว่าพวกพارانอย paranoid เธอคิดไปถึงการแต่งงาน แต่งแล้วหมดอิสระภาพ และอื่นๆไปโนนแล้ว.... สาวอารมณ์ดีผู้รักกีฬา ผู้หญิงธรรมดา ที่อาจแต่งตัวเหมือนหนูๆ แบบทอมบอย เธอจะมีเพื่อนผู้ชายมาก และบ่อยครั้งดูเหมือน หนูมน้อยหน้าทะเลในแก๊งค์... เธอไม่สนใจคำนิินทา ขาวลือ ดังนั้นเธออาจกลับบ้านดึก และไม่สนคำนิินทากาเลขของขางบ้านเลย เธอเชื่อว่า ดีหรือเลว เรารูตัวเองดีกว่าใคร เพราะงั้น ไม่ต้องสนคนนิินทา เสียเวลาเปล่าๆ

ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบของเธอ และหน้าตา เป็นเสน่ห์ของเธอ...

เธอมักผิดหวังกับความรัก แต่ไม่เคยกลัวที่จะมีรักใหม่ เหมือนกับเพลงชื่อ 'Do that to me one more time' หรือ ทำอย่างนั้นกับฉันอีกสักครั้ง เธอชอบเดินทางตรง และเป็นคนเถรตรง เธอจะไม่เดินอ้อมไปหาสิ่งที่เธอต้องการ หรือพูดอ้อมค้อมเสียเวลา หากคุณพบเธอ และบอกกับเธอแบบตรงๆเช่นกัน เธอจะซึ้งชมในตัวคุณมาก

เป็นไงบ้างแม่สาว